

พีช-สิตมณ สาวผู้กุมหัวใจหนุ่ม ตึก-เจษฎาภรณ์

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2552





ย้อนรอยการสัมภาษณ์ไฮโซสาว พีช-สิตมน แดงสุวรรณ ที่เคยให้สัมภาษณ์ กับ daradialy เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดิก-เจษฎาภรณ์ ผลดี หนุ่มหล่อมาดเทห์ ที่ใครๆพอได้เห็นก็ใจละลาย และเมื่อต้นปี 2552 ของเดือนกุมภาพันธ์ มีกระแสข่าวว่าหนุ่มดิกไปขายขนมจีบกับไฮโซสาวพีช สื่อต่างๆก็เริ่มขู่วานหาตัวสาวไฮโซผู้นี้เป็นใคร และได้ความว่า เธอเป็นเจ้าของรานเฟอร์นิเจอร์ ชื่อ "คิว คอนเซ็ปต์" และเป็นหุ้นส่วนราน เดอะดอร์เฮาส์ เพื่อนสาวคนสนิท ชมพู-อารยา เอ ฮาร์เก็ต

กับกระแสข่าวที่มาแรงแบบสายฟ้าแลบว่า ดิก-เจษฎาภรณ์ ผลดี กำลังจะสละโสด กับ ไฮโซสาวพีช-สิตมน แดงสุวรรณ ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด เพราะทั้งคู่ต่างคนต่างติดภาระกิจ หนุ่มดิกเดินทางเขาป่าเพื่อเสาะหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมาให้เราๆท่านๆได้ชมกันในรายการ เนวิเกเตอร์ จะออนแอร์ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนไฮโซสาวพีชเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับเพื่อนซี้ ชมพู-อารยา อีก 2-3 วัน จะเดินทางกลับ ตอนนี้ระหว่างรอคำตอบจากทั้งคู่ เราก็มาทำความรู้จักกับไฮโซสาวพีชกัน ว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน เริ่มรู้จัก ดิก-เจษฎาภรณ์ได้อย่างไร

ร้านตุ๊กตามีที่มาที่ไปอย่างไร ?

"ร้านชื่อ เดอะดอร์เฮาส์ อยู่ที่ชั้น 3 สยามพารากอน มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับตุ๊กตาปลายซ์ จริงๆแล้วทั้งพีชและชมพูชอบตุ๊กตานิมานานแล้ว และแพลนกันไว้ว่าถ้าเรามีเวลาแล้วทุกอย่างลงตัว ก็จะทำบานูน่ารักๆให้น้อง แล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมมาก เราพร้อมกันทั้งหมด ตัดสินใจเปิดเลยดีกว่า เราอยากให้คนไทยได้รู้จักตุ๊กตาปลายซ์เยอะๆ ให้เป็นที่ที่แฟนคลับมารวมตัวกันได้ด้วย"

เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552

พีชกับชมสนิทกันมานานหรือยัง ?

"หลายปีแล้วละ รู้จักกันผ่านผู้จัดการส่วนตัว คุยไปคุยมาก็ถูกคอกัน ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทมากเลย"

แล้วที่บอกว่าเป็นคนสนิทกับพีดิก-เจษฎาภรณ์ ?

"ไม่มีอะไรค่ะ คุณดิกกับคุณป้าเป็นลูกค้าทางร้าน แล้วคุณอาที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของดิกรู้จักกับคุณแม่ พอเราเปิดร้านปุ๊บ

เพื่อนที่อยู่เ็นวงการก็มาอุดหนุนกันหมดเลย คงมีข่าวว่าคุณตี๊กมาที่ร้านบ้างแต่ไม่มีอะไรเขาก็มาอุดหนุนธรรมดา"

สนิทกันขนาดไหน ?

"ปกติคะ เขาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เจอกันก็ทักทาย ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอหรอกคะ"

มีคุยโทรศัพท์กันหรือเปล่า ?

"ไม่มีคะ ปกติพี่เขามาซื้อของที่ร้าน บางที่เราก็ไม่รู้ น้องที่ร้านเขาจะบอกว่าพี่ตี๊กพี่เปิ้ลมาอุดหนุนนะ
แค่นี้เอง"

มีข่าวว่าพี่ตี๊กมีสาวนิรนามใช่เราหรือเปล่า ?

"ไม่ทราบคะไม่น่าใช่หรอก"

พี่พีชมีคนที่อยู่หรือเปล่าที่เป็นแฟน ?

"มีคุยๆ บ้าง เรายังก็โตแล้ว อยากจะเจอคนที่ใช่ ช่วงนี้เลยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนิดนึง
ถ้าเกิดคุยได้เราก็คุย"

แล้วอย่างนี้พี่ตี๊กมีมาจีบไหม ?

"ไม่คะคุยกันปกติ เป็นเพื่อนกัน"

เขาเป็นคนเล่นตุ๊กตาหรือ ?

"ไม่คะ แต่ที่ร้าน คิวคอนแทคสโตร์ เรามีพวกเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็ของเล่นโมเดล
อย่างต้นเขาจะชอบมา อย่างพวกคุณเอมี คุณริต้าก็มาอุดหนุนเฟอร์นิเจอร์ประจำ ซื้อตลอด"

เกร็งไหมที่เป็นข่าวกับพี่ตี๊ก ?

"ไม่เกร็ง ง่ายมากกว่า เพียงแต่ยังไม่ชิน กลัวแฟนตัวจริงของเขาเข้าใจผิด จริงๆไม่มีอะไร
เป็นเพื่อนกัน" ไฮโซสาวพีชกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก daradaily





<http://www.fvdder.com/topic/154591>